

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THỊ XÃ BÌNH LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 203 /BC-HĐND-PC

Bình Long, ngày 19 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO THẨM TRA
Kết quả công tác của UBND thị xã năm 2023 và
chương trình hoạt động năm 2024

Kính gửi: Hội đồng Nhân dân thị xã

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ Chức phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã đã họp phiên toàn thể để thẩm tra Báo cáo số: 573/BC-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thị xã về tình hình công tác của UBND thị xã năm 2023, chương trình hoạt động năm 2024, Ban pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. Đánh giá kết quả công tác của UBND thị xã năm 2023

Ban pháp chế cơ bản nhất trí với đánh giá kết quả hoạt động của UBND thị xã trong năm 2023 như báo cáo của UBND thị xã và nhận định, đánh giá thêm một số vấn đề sau: Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, đánh giá kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ, những khó khăn, vướng mắc và khả năng hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025. Được sự chỉ đạo của Thị ủy, sự phối hợp, giám sát, hỗ trợ của HĐND thị xã, Ban Thường trực Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, sự đồng thuận của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể; sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; năm 2023 tuy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần “*Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả*”. UBND thị xã đã tập trung tổ chức thực hiện luôn bám sát quy chế làm việc và các quy định của pháp luật. Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND thị xã và các ủy viên luôn phát huy tinh thần đoàn kết tạo nên sức mạnh tổng hợp tập trung xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ đều tăng. Lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống người dân được cải thiện; hoạt động chăm lo cho các đối tượng chính sách, khó khăn, người nghèo được triển khai kịp thời, hiệu quả. Quốc phòng – an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.



Ngoài ra, UBND thị xã, Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND thị xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Thị ủy, HĐND thị xã và Nhân dân trong thị xã, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Thị ủy, sự giám sát của HĐND thị xã; luôn đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tích cực đổi mới, sáng tạo, năng động, quyết liệt trong quản lý, điều hành; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của UBND tỉnh, UBND thị xã. Trong quản lý, điều hành, UBND thị xã, Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND thị xã và các ủy viên UBND thị xã luôn phát huy vai trò, trí tuệ của tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của từng ủy viên UBND thị xã, đặc biệt là vai trò của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND thị xã, chủ động nắm chắc tình hình, vừa chỉ đạo xử lý kịp thời, nhạy bén những vấn đề phát sinh, vừa tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Tích cực cải cách, hiện đại hóa phương thức làm việc; tăng cường sâu sát địa phương, cơ sở, tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân, doanh nghiệp.

Tốc độ tăng trưởng năm 2023 ước thực hiện là 11,88%. Tổng giá trị sản xuất theo giá cố định (giá SS2010) ước thực hiện năm 2023 là 10.607,12 tỷ đồng, đạt 100,45% so với kế hoạch (KH là 10.560 tỷ đồng). Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành cả năm 2023 ước thực hiện là 14.610,30 tỷ đồng, đạt 100,12% so với kế hoạch năm 2023 (KH là 14.593,19 tỷ đồng). Cơ cấu kinh tế: Nông – Lâm - Thủy sản: 8,68%, Công nghiệp-Xây dựng: 45,25%, Thương mại-Dịch vụ: 46,07% (KH năm 2023: Nông - Lâm - Thủy sản: 9,19%, Công nghiệp - Xây dựng: 45,71%, Thương mại - Dịch vụ: 45,10%).

Tích cực giải quyết tốt các mối quan hệ giữa Nhà nước với Nhân dân, sâu sát, gần bó với Nhân dân, động viên mọi nguồn lực, mọi thành phần để đầu tư phát triển, coi trọng phát triển kinh tế đồng bộ với giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội; phát triển giáo dục, y tế, văn hóa – thể thao, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo gia đình chính sách và đồng bào dân tộc, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

Việc tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng xử lý công việc của các cơ quan hành chính được đổi mới theo hướng hợp lý, khoa học, giảm phiền hà cho người dân.

Ngoài ra UBND thị xã đã duy trì mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND thị xã, các Ban của HĐND thị xã, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã...trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

* Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của UBND thị xã cũng đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong chỉ đạo, điều hành. Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với những kết quả đạt được và những mặt tồn tại, hạn chế mà báo cáo UBND

thị xã đã nêu, đồng thời nhận thấy vẫn còn một số vấn đề cần được phân tích, đánh giá sâu hơn để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới, đó là:

- Việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của các hộ và một số cơ sở chăn nuôi chưa nghiêm, chưa thực hiện tốt việc thu gom và xử lý chất thải; các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường chưa được đầu tư hoàn thiện, mùi hôi phát sinh từ các hộ và trang trại chăn nuôi chưa được xử lý triệt để.

- Việc đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh còn chậm, chưa đảm bảo nhu cầu khám và chữa bệnh cho nhân dân. Tình trạng bệnh nhân có thẻ Bảo hiểm y tế đến khám và điều trị tại bệnh viện phải mua thuốc và vật tư y tế tại các nhà thuốc thư nhân (có hóa đơn, chứng từ mua) để điều trị nhưng chưa được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán;

- Đẩy mạnh công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã. Phối hợp với Đội thanh tra liên huyện kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

II. Chương trình công tác năm 2024

Để công tác chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới đạt hiệu quả tốt hơn, Ban pháp chế nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của UBND thị xã đã đề ra trong báo cáo, đồng thời đề nghị UBND thị xã cần tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Xây dựng Chương trình công tác năm 2024 bám sát, tuân thủ theo Chương trình làm việc của Thị ủy, Chương trình giám sát của Thường trực HĐND thị xã và các Ban của HĐND thị xã bảo đảm chất lượng, phân công rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp và thời gian hoàn thành cụ thể. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch UBND thị xã giao, nhất là những đề án, nhiệm vụ trong Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Kế hoạch số 193-KH/TU ngày 03/10/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Đẩy nhanh tiến độ đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Có giải pháp đảm bảo quyền lợi cho người dân khi tham gia bảo hiểm y tế.

3. Tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị tốt, đảm bảo chất lượng các nội dung trình HĐND thị xã tại kỳ họp chuyên đề và thường lệ. Đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát của HĐND thị xã và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri.

4. Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thị xã, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật; tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân khi thực hiện các nhiệm vụ.

5. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra về lĩnh vực môi trường trong chăn nuôi; xử lý nghiêm tình trạng khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản, các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường và thực hiện chưa đúng, chưa đủ các điều kiện, quy định về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.

6. Quyết liệt thực hiện công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục liên quan đến đất đai, doanh nghiệp; xây dựng chính quyền điện tử, trong đó chú trọng thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 (Đề án 06/CP); tiếp tục triển khai kế hoạch chuyển đổi số năm 2023; xây dựng đô thị thông minh và nâng cao chất lượng dịch vụ công đạt mức độ 3, mức độ 4.

7. Thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo; bình đẳng giới; chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; đẩy mạnh chiến lược phát triển thanh niên; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tăng cường quản lý các lễ hội, hoạt động văn hoá, thể thao; tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực văn hóa – thông tin.

8. Tăng cường các giải pháp kiềm giảm tội phạm vi phạm pháp luật về trật tự xã hội và tai nạn giao thông trên địa bàn. Chuẩn bị hồ sơ, điều kiện cần thiết đảm bảo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Tiếp tục duy trì các ca kíp trực chiến đấu, chiến đấu phòng không, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, bảo đảm quân số trực sẵn sàng chiến đấu.

Trên đây là báo cáo kết quả thẩm tra của Ban pháp chế HĐND thị xã về kết quả công tác của UBND thị xã năm 2023, chương trình công tác năm 2024. Ban pháp chế kính trình HĐND thị xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TTTU, TTHĐND thị xã;
- TTUBND, BTTUBMTTQVN thị xã;
- Các đại biểu HĐND thị xã;
- Ban Pháp chế HĐND thị xã;
- Lưu: VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Hiền